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เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. 1 

 2 
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ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนไดแสดงตนเพื่อเขาประชุมผาน 5 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ตามลำดับ นับรวมแลวมีผูเขาประชุมทั้งหมด 20 คน 6 

 เมื่อกรรมการไดแสดงตนเพื่อเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสครบถวนทุกคนเปนที่เรียบรอยแลว 7 

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกอนเขาสู8 

ระเบียบวาระที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุประเบียบวาระการประชุมตอ 9 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดแจงตอที่ประชมุวา เนื่องจากระเบียบวาระที่ 2.3 เปนวาระลับ 10 

เพ่ือใหการประชมุดำเนินการไปอยางตอเน่ือง จึงขออนุญาตนำไปพิจารณาในวาระทาย โดยขอนำระเบยีบวาระที่ 1 11 

ระเบียบวาระที่ 2.1 , 2.2 ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 , 4.2.1 , 4.2.2 , 4.3.1 , 4.4.1 และระเบียบวาระที่ 6.1 , 6.2 , 12 

6.3 และ 6.4 ขึ้นมาพิจารณากอนตามลำดับ จากนั้น จึงดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.3 (วาระลบั) ตอไป 13 
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ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดการระหวางวันที่ 1 – 13 กันยายน 2565 จะเปนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร29 

แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที ่   30 

17 – 26 กันยายน 2565 สำหรับภาคเหนือและภาคใตน้ัน คาดวาภายในเดือนธันวาคม 2565 31 
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 2 

 1.2.1 การมอบสัมฤทธบิัตรใหอาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  3 

   ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 4 

   ใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ และไดรับเงินประจำตำแหนง จำนวน 4 ราย 5 

 6 

รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 7 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง แจงที่ประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเห็นชอบให8 

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จำนวน 4 ราย ดำรงตำแหนงทางวิชาการและไดรับเงินประจำตำแหนง 9 

ไดแก 10 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรนันท จันทรพลอย อาจารยประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 11 

และเทคโนโลย ีไดผานความเห็นชอบใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมีอนินทรีย  12 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล อาจารยประจำภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 13 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดผานความเห็นชอบใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส  14 

3. ผู ชวยศาสตราจารยนิร ุตร แกวหลา อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  15 

ไดผานความเหน็ชอบใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาดุริยางคศลิป  16 

4. รองศาสตราจารยธีรธร เลอศิลป อาจารยประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร  17 

ไดผานความเหน็ชอบใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  18 

 รายละเอียดตามเอกสาร 1.2.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบไปแลวนั้น ในการนี้ ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย 19 

นายกสภามหาวทิยาลัย ไดใหเกียรติมอบสัมฤทธิบัตรเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติแกบุคลากรสายวชิาการทั้ง 4 ราย 20 

 21 

 มติสภามหาวิทยาลัย 22 

รับทราบและรวมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการทั้ง 4 ราย 23 

 24 

๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 25 

 26 

   - ไมมี - 27 

 28 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 29 

 30 

 2.1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2565 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  31 

 32 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงาน 33 

การประชุมครั ้งที ่ 7/2565 วันที ่ 1 กรกฎาคม 2565 และไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหกับ34 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 35 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอแกไข ดังนี ้36 

  1.  หนา 12 บรรทดัท่ี 1  แกไขขอความดังตอไปนี้ 37 

จากเดิม “รศ.ดร.ทองหลอ  วงศอินทร” 38 

เปน “รศ.ดร.ทองหลอ  วงศษอินทร” 39 



๕ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  2.  หนา 12 บรรทดัท่ี 18  แกไขขอความดังตอไปนี้ 1 

จากเดิม “รศ.อุษณีย  คำประกอบ” 2 

เปน “รศ.ภญ.อษุณีย คำประกอบ” 3 
 4 

 มติสภามหาวิทยาลัย 5 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามท่ีแกไข 6 

 7 

 2.2 รายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2565 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565  8 

 9 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงาน 10 

การประชุมครั ้งที ่ 8/2565 วันที ่ 8 กรกฎาคม 2565 และไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหกับ11 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนำเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือ12 

พิจารณารบัรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอแกไข ดงันี้ 13 

  1.  หนา 21 บรรทดัท่ี 29  แกไขขอความดังตอไปนี้ 14 

จากเดิม “ผศ.ดร.สุชานาฏ  สิตานุรักษ  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” 15 

เปน “ผศ.ดร.สุชานาฏ  สิตานุรักษ  ผู อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 16 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” 17 

  2.  หนา 25 บรรทดัท่ี 14  แกไขขอความดังตอไปนี้ 18 

จากเดิม “... 45/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจกิายน 2564 ...” 19 

เปน “... 4554/2564 สั่ง ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ...” 20 

  3.  หนา 26 บรรทัดที่ 14  เพิ่มเติมขอความดังตอไปนี้ 21 

“จากนั ้น นางประไพ ปรีชา ผู อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอตอที ่ประชุม 22 

ถึงรายละเอียด (ร าง) งบประมาณรายจายเง ินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เพิ ่มเต ิม)  23 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไดแจงขอมูลประมาณการรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  24 

ณ วันที ่ 21 มิถุนายน 2565 เปนจำนวนเงิน 228,861,455 บาท ซึ ่งประมาณการมาจากรายได 25 

จากคาธรรมเนียมการศึกษา และรายไดจากการขายใบสมัครและการรับสมัครนักศึกษา ทั้งนี้ เมื่อรวมรายรับ26 

จากนักศึกษาที่คงคางการชำระคาธรรมเนียมการศึกษาจะเปนจำนวนเงินประมาณ 318,861,455 บาท” 27 

  4.  หนา 26 บรรทัดท่ี 23  เพิ่มเติมขอความดังตอไปนี้ 28 

“1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื ่อวันที ่ 21 กันยายน 2564 29 

ระเบียบวาระที่ 4.5.1 (ราง) งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ30 

เชียงใหม โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหมหาวิทยาลยัรายงานผลการใหจายงบประมาณรายจายจากเงินรายได 31 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วงเงิน 218,610,100 บาท  32 

ใหสภามหาวิทยาลัยทราบในรอบ 9 เดือน นับจากวันที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณดังกลาวนั้น ซึ่งปจจุบัน 33 

ไดลวงเลยระยะเวลาดังกลาวมาแลว จึงขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการใชจายงบประมาณตามมติ 34 

สภามหาวิทยาลัยดังกลาวกอน” 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



๖ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  5.  หนา 26 บรรทดัท่ี 29  เพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี ้1 

จากเดิม “... อาคารยังไมมีสาธารณูปโภคที่พรอมเขาจัดการศึกษา ...” 2 

เปน “... อาคารยังไมมีสาธารณูปโภคที่พรอมเขาจัดการศึกษา และการจัดซื ้อครุภัณฑ 3 

ที่ดำเนินการจัดซื้อมาซ่ึงกำลังจะครบ 1 ป แลว แตยังไมสามารถติดต้ังและใชงานไดจะดำเนินการอยางไร ...” 4 

  6.  หนา 26 เพิ่มเติมขอความดังตอไปนี้ 5 

“1.4 จากรายงานของคณะกรรมการต ิ ดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลงาน 6 

ของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหนงคณบดี จะเห็นวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 2 ประเด็น  7 

ที่ไมบรรลุตามเปาหมาย คือ การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนกลยุทธที่วางไว ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งเปนผล8 

มาจากการที่มหาวิทยาลยัไดจัดสรรงบประมาณใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแตไมสามารถดำเนินการ9 

ตามแผนงบประมาณได จึงสงผลใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดคะแนนต่ำที่สุด” 10 

  7.  หนา 26 บรรทดัท่ี 33  เพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี ้11 

จากเดิม “2. จากประสบการณการบริหารงาน ...” 12 

เปน “2. ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะวา จากประสบการณ13 

การบริหารงาน ...” 14 

  8.  หนา 26 บรรทดัท่ี 35  เพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี ้15 

จากเดิม “ที่ตกหลนได ...” 16 

เปน “ท่ีอาจจะตกหลนได ...” 17 

  9.  หนา 26 บรรทดัท่ี 36-38  เพิ่มเติมขอความดังตอไปนี ้18 

จากเดิม “... คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการ 19 

ใหนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาเรียนต้ังแตภาคเรียนที่ 1/2565 ...” 20 

เปน “... คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการดำเนนิการตามแผนของมหาวิทยาลัย21 

เพื ่อเตรียมการใหนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาเรียนที่ศ ูนยแมริมตั ้งแตภาคเรียนที่ 22 

1/2565 ...” 23 

  10.  หนา 26 บรรทัดที่ 38-39  แกไขและเพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี ้24 

จากเดิม “... โดยผูรับเหมาแจงไดรบัผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ...” 25 

เปน “... โดยผู ร ับเหมาแจงว าไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 26 

โคโรนานา (COVID-19)  ...” 27 

  11.  หนา 28 บรรทัดที่ 11-13  แกไขและเพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี ้28 

จากเดิม “... ไดดำเนินการถูกตองหรือไม เนื่องจากไมเห็นสัญญาจาง ทั้งนี้ สภามหาวทิยาลยั29 

ไดเคยอนุมัติงบประมาณไปครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 7,252,400 บาท และคร้ังนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอขอเพ่ิมเติมอีก 30 

9,700,000 บาท ซึ่งจะดำเนนิการเสร็จสิ้นในอีก 2 เดือน ไดทันหรอืไม” 31 

เปน “... ไดดำเนินการถูกตองหรือไม เนื่องจากไมเห็นสัญญาจาง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได32 

เคยอนุมัติงบประมาณไปครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 7,252,400 บาท และครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอขอเพิ่มเติมอีก 33 

9,700,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นในอีก 2 เดือน ไดทันหรือไม เนื่องจากไมเห็นสัญญาจางประกอบ 34 

การพิจารณา ประกอบกับเปนหนี้คางจายคาจางรักษาความปลอดภัยตั้งแตเดือนมีนาคม 2565 เปนตนมา  35 

และเคยขอดูสัญญาวาจางที่กองการพัสดุและไดร ับแจงวาจะใหดูในที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ36 

ทรัพยสิน (ก.ง.ส.) และในการประชุมการเงินและทรัพยสินก็ไมไดดูสัญญาดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณา37 

งบประมาณ เพราะเปนการทำสัญญาในจำนวนเงินสูง ซึ่งตองดูความถูกตองดวย และไดทราบขอมูลวาทำ38 

สัญญาเมื ่อวันที ่ 27 ตุลาคม 2564 สัญญาจาง 17,916,000 บาท การใชงบประมาณจะตองประหยัด 39 



๗ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

และเกิดประสิทธิภาพ ลดรายจายท่ีไมจำเปน ควรจัดสรรลงสูการเรยีนการสอนภายใตสถานการณโควิด เพ่ือให1 

มีประสิทธิภาพ มากกวานำไปใชลงทุนสิ่งอื่นที่ยังไมจำเปนเรงดวน สวนงบดำเนินการหรืองบลงทุนงบกอสราง 2 

ปรับปรุงซอมแซม ควรตั้งวิธีงบประมาณปกติในปงบประมาณตอไปมิใชตั้งของบประมาณเพิ่มเติมเรงดวน  3 

ซึ่งเหลือเวลาอีก 2 เดอืนกวา จะใชไมทันเพราะใกลสิ้นปงบประมาณ และสิ่งที่ของบประมาณเพิ่มเติมถาทำไมทัน4 

ใน 2 เดือนกวานี้แลว มหาวิทยาลัยจะเสียหายอยางไร จึงขอความชัดเจน (รายละเอียดตามบันทึกขอความ5 

แนบทายรายงานการประชุม)” 6 

  12.  หนา 28 บรรทัดที่ 24  แกไขและเพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี้ 7 

จากเดิม “ดังกลาวในการจัดการเรียนการสอน และดวยระยะเวลา...” 8 

เปน “ดังกลาวในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 

มีความจำเปนตองดำเนินการเพื่อเตรียมความพรอมของสถานที่รองรับการประเมินจากสภาวิชาชีพในการเปด10 

สอนหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต และดวยระยะเวลา...” 11 

 12 

 มติสภามหาวิทยาลัย 13 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตามท่ีแกไข 14 
 15 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 16 

 17 

 - ไมมี – 18 

 19 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

 21 

 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 22 

  23 

 4.1.1 โครงการ Smart Campus มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 24 

 25 

รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 26 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง นำเสนอที่ประชุมวา ดวยการไฟฟาฝายผลิตไดประสานมายัง27 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม โดยนำเสนอโครงการการจัดต้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟาโดยใชโซลารเซลลใหกับ28 

มหาวิทยาลัยและจำหนายไฟฟาที่ผลิตไดใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง ในราคาที่ต่ำกวาการไฟฟาสวนภูมิภาค 29 

รอยละ 20 ทั้งนี้ คาใชจายในการกอสรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟาพรอมทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางการไฟฟา30 

ฝายผลิตจะเปนผูลงทุนทั้งหมด โดยการไฟฟาฝายผลิตจะทำสญัญากับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 15 ป และ31 

เม ื ่อส ิ ้นส ุดส ัญญาแล ว การไฟฟาฝ ายผล ิตจะมอบโรงงานผล ิตกระแสไฟฟาให ก ับมหาว ิทยาลัย  32 

พรอมทั้งเปล่ียนวัสดุและอุปกรณใหใหมทั้งหมด โดยผลประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับมีดังนี้ 33 

1.  มหาวิทยาลัยจะสามารถลดคาใชจายเก่ียวกับคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยในชวง 15 ป ประมาณปละ 34 

1 – 3 ลานบาท และหลังจาก 15 ป มหาวิทยาลัยจะสามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับคาไฟฟาไดประมาณปละ  35 

9 – 12 ลานบาท ทั้งน้ี จำนวนคาใชจายที่ลดไดจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณไฟฟาท่ีใช 36 

 37 

 38 
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2.  การไฟฟาฝายผลิตจะติดตั้งระบบ IoT ที่จะสามารถชวยควบคุมการใชไฟฟาของมหาวิทยาลัย 1 

ซึ่งเปนระบบ AI ในการแจงเตอืนเพ่ือชวยใหมหาวิทยาลัยลดการใชไฟฟาท่ีสญูเปลาได 2 

3.  การไฟฟาฝ ายผลิตจะติดตั ้งระบบแสงสวางภายในศูนยแมร ิมใหกับมหาวิทยาลัยใหเปน 3 

ระบบ Smart Lighting หรือระบบเปด-ปดไฟฟาอัตโนมัติโดยใชโซลารเซลล 4 

 4.  การไฟฟาฝายผลิตจะปรับเปล่ียนรถรางของมหาวิทยาลัยใหเปนรถรางไฟฟา  5 

 ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยจะมีภาพลกัษณการเปนมหาวิทยาลัยประหยัดพลังงาน และเปน6 

สวนหนึ่งในการชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 7 
 8 

 จากนั ้น ผศ.ดร.ไกรสร  ลักษณศิร ิ  ผู ช วยอธิการบดี ไดนำเสนอขอมูลรายละเอียดเพิ ่มเติม 9 

ในสวนที ่เกี ่ยวของกับโครงการ Smart Campus มหาวิทยาลัยราชภัฏเช ียงใหมต อสภามหาวิทยาลัย 10 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 นำเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา 11 

 12 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 13 

  1.  ชื่อโครงการไมสอดคลองกับขอมูลที่นำเสนอ ควรเปล่ียนชื่อโครงการใหมีความชัดเจนและ14 

สอดคลองกับเนื้อหาที่นำเสนอ เปน Smart Campus ดานพลังงาน เปนตน 15 

  2. โครงการที่นำเสนอเปนโครงการที่ดีมากสำหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  16 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรหาขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้  17 

   2.1  หลังครบสัญญา 15 ป โรงงานผลติกระแสไฟฟามีความจำเปนตองเปลี่ยนอุปกรณ18 

ทั้งหมดนั ้น มหาวิทยาลัยควรเตรียมงบประมาณสำหรับการดูแลและบำรุงรักษา ซึ ่งการไฟฟาฝายผลิต 19 

อาจจะไมสามารถใหการสนับสนุนครอบคลุมในสวนนี้ไดทั้งหมด 20 

   2.2  มหาวิทยาลัยตองมีบุคลากรสำหรับการดูแลบำรุงรักษาโดยไมตองจางหนวยงาน21 

ภายนอกมาดูแลรับผิดชอบ และเปนโอกาสท่ีดีในการพิจารณาเปดหลักสูตรท่ีผลิตบุคลากรดานนี้ดวย 22 

 3.  มหาวิทยาลัยควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและสถานที่ทองเที่ยว 23 

ในอนาคต 24 

 4.  ระบบ IoT และ AI ที่การไฟฟาฝายผลิตจะติดตั้งใหเปนโครงสรางพื้นฐานที่ดีท่ีสามารถ25 

พัฒนาตอยอดเปนระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติหรือระบบรักษาความปลอดภัยชาญฉลาดได เพื่อสราง 26 

ความปลอดภัยในมหาวทิยาลัย 27 

 5.  ศูนยแมริมมีพ้ืนที่จำนวนมาก ควรเลือกพ้ืนท่ีที่แหงแลงและไมสามารถใชประโยชนในเร่ือง 28 

การเพาะปลูกหรือดานการเกษตรมาเปนพื้นที่ดำเนินการโครงการนี้ 29 

 6.  มหาวิทยาลัยอาจประสานขอความอนุเคราะหจากการไฟฟาฝายผลิตเรื่องการติดตั้งตูชารจ30 

แบตเตอร่ีมอเตอรไซดไฟฟาเพื่อใหบริการแกนักศึกษา และโครงการนี้จะทำใหมหาวิทยาลยัไดรับคะแนนในเร่ือง 31 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที ่มีการดำเนินงานเพื ่อสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 32 

Development Goal : SDG) ในตัวชี้วดัที่ 7  33 

  7.  การกอสรางหรือการดำเนินการโครงการตาง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยตองคำนึงและดำเนินการ 34 

ใหสอดคลองกับแผนแมบท (Master Plan) ของมหาวิทยาลัยเปนหลักดวย 35 

  8.  อาจารย ภาณุว ัฒน ส ุวรรณกูล กรรมการสภามหาว ิทยาลัยจากคณาจารยประจำ  36 

ใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี   37 
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   8.1  โซลารเซลลที่อยู ในความดูแลของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 1 

แหงเอเชียสามารถนำไฟฟาที่ผลิตไดมารวมกับโครงการนี้ไดหรือไม ซึ่งหากสามารถนำมารวมกันไดจะทำให2 

มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณคาไฟฟาไดเพิ่มขึ้น 3 

   8.2  ภายหลังสิ้นสุดสัญญา 15 ป มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมบุคลากรเพื่อที ่จะดูแล4 

รับผิดชอบ เนื่องจากในอนาคตระบบอาจจะมกีารขยายเพิ่มเติมโดยจะเห็นไดจากเรื่องดังกลาวกำลังไดรับความนิยม5 

มากพอสมควร 6 

  9. มหาวิทยาลัยขอรับขอเสนอแนะที่ไดร ับจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา7 

รายละเอียดเพ่ิมเติมกอนการจัดทำ MOU ระหวางการไฟฟาฝายผลิตกบัมหาวิทยาลัยตอไป   8 

  10.  ปจจุบันไฟฟาที่ผลิตจากโซลารเซลลของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 9 

แหงเอเชียไดนำไปใชประโยชนในมหาวิทยาลัยอยูแลว และสามารถลดคาใชจายไฟฟาของมหาวิทยาลัยไดมาก10 

พอสมควร  11 

  11.  มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟาวาจะมีผลกระทบตอ12 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนในพื้นที่ดวยหรือไม และหากมีขอผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเปนภัยพิบัติ13 

หรือไม อยางไร 14 

  12. ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีการวางแผนที่จะใชพลังงานทางเลือกเขามาใชในมหาวิทยาลัย  15 

ซึ่งในอนาคตจะเปนพลังงานหลักที่จะเขามาทดแทนพลังงานไฟฟา แตยังมีขอหวงใยดังนี ้16 

   12.1 หลังจากหมดสัญญาแลว มหาวิทยาลัยตองมีหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีองคความรู 17 

ในเร่ืองการบำรุงรักษาไดทั้งระบบ และตองมีงบประมาณไวเปนทุนสำรองที่ตองเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ เนื่องจาก18 

การไฟฟาฝายผลิตอาจจะเปล่ียนอุปกรณเฉพาะสวนที่เสียเทานั้น แตยังมีอุปกรณบางสวนที่ทยอยเส่ือมสภาพ 19 

   12.2  มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดขอตกลงที่ทำกับการไฟฟาฝายผลิตในเรื่อง20 

การจดัซ้ือวัสดุอปุกรณวาจะสามารถซื้อหรอืประมูลเองไดหรือตองซื้อจากการไฟฟาฝายผลิตเทานั้น  21 

   12.3  กรณีแผนแมบท (Master Plan) ของศูนยแมริม มหาวิทยาลัยควรวางผังใหชัดเจน 22 

กำหนดพ้ืนทีใ่หถูกตองสำหรับการต้ังโรงงานไฟฟาระบบโซลารเซลลดงักลาว เพ่ือประโยชนสงูสุดในการใชพื้นที่ 23 

เชน พื้นที่ที ่ใชทำโซลารฟารมของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ในดานธุรกิจแลว 24 

เหมาะท่ีจะเปนพ้ืนที่สำหรับการหารายไดของมหาวิทยาลัยมากกวา เนื่องจากเปนทำเลที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัย  25 

  13. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ใหขอเสนอแนะวา 26 

เห็นดวยและสนับสนุนกับโครงการที่ทำใหมหาวิทยาลัยเกิดการประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 27 

ควรศึกษาเก่ียวกับปญหา ขอเสีย หรือความเสี่ยงในโครงการนี้ดวย 28 

  14. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ดานการวางผัง 29 

ดานวิศวกรรม รวมถึงการรางสัญญา เพื ่อศึกษาทางเลือกที่ดีที ่สุดแกมหาวิทยาลัย และควรมีขอตกลง 30 

ในการแลกเปลี่ยนความรูและงานวิชาการกับการไฟฟาฝายผลิตดวย  31 

  15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 32 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิดังน้ี   33 

   15.1 การติดต้ังระบบโซลารเซลลท่ีศูนยเวียงบัว ตองศึกษาผังแมบทใหดีวาจะติดต้ังท่ีไหน 34 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะร้ือถอนอาคารตาง ๆ ดวย และตามเอกสารประกอบการพิจารณาปรากฎ35 

ขอมูลวาจะมกีารติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคาโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยดวยนั้น จะเหมาะสมหรือไม 36 

   15.2 สภามหาวิทยาลัยยังไมเคยรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการโซลารเซลล 37 

ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมแหงเอเชียมากอน จึงไมมีขอมูลวาไฟฟาที่ผลิตไดนั้นเอาไปใช 38 

ที่ไหน และสามารถลดคาใชจายไดจำนวนเทาไหร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีแบตเตอรรี่ในการจัดเกบ็ไฟฟา  39 
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ซึ่งไฟฟาที ่ผลิตจากแผงโซลารเซลลนั ้น จะไมสามารถใชร วมกับกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคได 1 

จะตองเดินสายไฟฟาใหมทั้งหมด ซึ่งตามหลักการพื้นฐานแลวสามารถเชื่อมตอกันได โดยตองจัดทำเปนระบบ 2 

กริดไท อินเวอรเตอร หากสามารถนำระบบนี้มาใชได จะสามารถชวยใหมหาวิทยาลัยใชไฟฟาในชวงกลางวันได3 

โดยไมตองเสียคาใชจาย 4 

   15.3  มหาวิทยาลัยมีผูเชี ่ยวชาญดานพลังงานอยู ที ่ภาควิชาฟสิกส ซึ่งมหาวิทยาลัย5 

สามารถเชิญมาเปนคณะทำงานเพ่ือศึกษาผลกระทบตาง ๆ ควบคูกับโครงการนี ้6 

 7 

 มติสภามหาวิทยาลัย 8 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการ Smart Campus มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 9 

2. มอบมหาวิทยาลัยนำขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาในการจัดทำ10 

รายละเอียดขอตกลงกับการไฟฟาฝายผลิต และนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อทราบกอนดำเนินการ 11 

ทำบันทึกความเขาใจ MOU รวมกับการไฟฟาฝายผลิตตอไป 12 

 13 

 ๔.2   พิจารณาเรื่องการศกึษา 14 
 15 

 4.2.1 การอนุมัติใหปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา 2564 16 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 17 
 18 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 19 

เมื่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2565 ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาครบถวนตาม20 

หลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปการศึกษา 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  21 

โดยสำเร็จการศึกษา ณ วันที ่ 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 182 คน ซึ ่งเปนการดำเนินการตามความ 22 

ในมาตรา 22 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 23 
 24 
สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 25 

 ระดับปริญญาตรี    169 คน 26 

 ระดับปริญญาโท      13 คน 27 

รวม 182 คน 28 
 29 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา30 

อนุมัติใหปริญญา ตามความในมาตรา 18 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 31 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.1 นำเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา 32 

 33 

 มติสภามหาวิทยาลัย 34 

อนุมัติใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 35 

ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 182 คน ตามบัญชีรายชื่อที่นำเสนอ 36 

 37 

 38 

 39 



๑๑ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 4.2.2 พิจารณาการปรับปรุงหลกัสูตรเล็กนอย (สมอ.08) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย 1 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 2 

  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 

       (หลักสตูรฉบับป พ.ศ. 2563) 4 

  2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2563)   5 
 6 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองแกไขหลักสตูร7 

ในสวนที่เก่ียวของกบัการขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้  8 
 9 

 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2563) 10 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 11 

ท่ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(แกไข) 

หมายเหตุ 

1 อาจารยวรางคณา   สินธุยา ไมมีการแกไข  
2 อาจารยพัสสนนัท   แสงโสดา อาจารยชตุิพันธุ   แสงโสดา เปลี่ยนชื่อตัว 
3 อาจารยมะลิวลัย   พวงมณี ไมมีการแกไข  
4 อาจารยจิรสันต   คำคุณ ไมมีการแกไข  
5 อาจารย ดร.สิวล ี  รัตนปญญา ไมมีการแกไข  

 12 

รายละเอียดอาจารยประจำหลักสูตร  13 

ท่ี อาจารยประจำหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารยประจำหลักสูตร  
(แกไข) 

หมายเหตุ 

1 อาจารยวรางคณา   สินธุยา ไมมีการแกไข  
2 อาจารยพัสสนันท   แสงโสดา อาจารยชตุิพันธุ   แสงโสดา เปลี่ยนชื่อตัว 
3 อาจารยมะลิวัลย   พวงมณี ไมมีการแกไข  
4 อาจารยจิรสันต   คำคุณ ไมมีการแกไข  
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  อาษา ไมมีการแกไข  
6 อาจารย ดร.สิวล ี  รัตนปญญา ไมมีการแกไข  
7 ผูชวยศาสตราจารยสุรศักด์ิ  นุมมีศรี ไมมีการแกไข  
8 รองศาสตราจารย ดร.สามารถ  ใจเตี้ย ไมมีการแกไข  
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปมณฑ  ภูมาศ ไมมีการแกไข  

10 อาจารยจันจิราภรณ   จันตะ ไมมีการแกไข  
11 อาจารย ดร.พิมพวัฒน   ธีรฐติยางกูร ไมมีการแกไข  

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 



๑๒ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

2)  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2563) 1 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 2 

ท่ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสตูร  

(เดิม) 

อาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารยประจำหลักสตูร  
(แกไข) 

หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารย ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย อาจารย ดร.วิภาวี   ศรีคะ ถึงแกกรรม 
2 ผูชวยศาสตราจารยรัชนีกร  ปญญา ไมมีการแกไข  
3 ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน  สวุรรณอาสน ไมมีการแกไข  
4 อาจารยพิชญานนัท  อมรพิชญ ไมมีการแกไข  
5 อาจารยกิรณา  ย่ีสุนแซม ไมมีการแกไข  

 3 

 ทั้งนี้ สภาวิชาการไดใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั ้งที ่ 8/2565 เมื่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2565 4 

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.2 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณา 5 

 6 

มติสภามหาวิทยาลัย  7 

 เห็นชอบการแกไขหลักสตูรในสวนที่เกี่ยวของกับการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบและ8 

อาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย9 

ประจำหลักสูตร มีมาตรฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558  10 

โดยเริ่มใชกับนักศึกษา ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕๖5 เปนตนไป รายละเอียดตามที่มหาวทิยาลัยนําเสนอ 11 

 12 

๔.๓   พิจารณาแตงตั้ง 13 
 14 

4.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 15 
 16 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยผู ดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 17 

จะครบวาระการดำรงตำแหนง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย18 

ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 ขอ 19 ในสวนที่19 

เกี่ยวของกับการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัย 20 

ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื ่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. 2553 ขอ 7  21 

โดยอนุโลม 22 

ดังนั ้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงไดจัดทำ (ราง) คำสั ่งสภามหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  23 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสาร24 

หมายเลข 4.3.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



๑๓ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  1 

 อนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 9 ราย 2 

รายละเอียดตาม (ราง) คำสั่งที่นำเสนอ ดังนี้ 3 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปน ประธานกรรมการ 4 

 2. ศาสตราจารยเกยีรติคุณสัญชัย  จตุรสิทธา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 5 

       เปน กรรมการ 6 

 3. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร  สรอยอินตะ ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 7 

       เปน กรรมการ 8 

 4. รองศาสตราจารยกัลทิมา  พิชยั  รองอธิการบดี 9 

       เปน กรรมการ 10 

 5. นายถนัด  บุญชัย   รองอธิการบดี 11 

       เปน กรรมการ 12 

 6. นายชาญ  ยอดเละ   คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 

       เปน กรรมการ 14 

 7. ผูชวยศาสตราจารยเกษรา  ปญญา ผูอำนวยการสำนกัทะเบียนและประมวลผล 15 

       เปน กรรมการ 16 

 8. เลขานุการสภามหาวิทยาลยั  เปน เลขานุการ 17 

 9. ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เปน ผูชวยเลขานุการ 18 

 10. หัวหนางานกิจการสภามหาวทิยาลัย เปน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 19 

 11. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ  เปน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 20 

 21 

 ทั้งน้ี ต้ังแตบดันี้เปนตนไป 22 

 23 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 24 

 25 

 4.4.1 (ราง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 26 

ผูบริหาร บุคลากร และผูเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 27 

  28 

 ดร.พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ ปฏิบตัิหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ29 

ยกรางประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร และผูเรียน 30 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 16/2565 เรื่อง แตงต้ัง31 

คณะกรรมการยกรางประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู บริหาร 32 

บุคลากร และผู เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สั ่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยให 33 

คณะกรรมการฯ ดำเนินการยกรางประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 34 

ผูบริหาร บุคลากร และผูเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แลวนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา35 

ตอไปนั้น  36 

 37 

 38 



๑๔ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดำเนินการยกรางประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 1 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร และผูเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนที่เรียบรอยแลว 2 

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.1 3 

 4 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 5 

 1. การออกประมวลจริยธรรมฉบับนี้ นาจะออกเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย หากจะใหมี6 

ผลบังคับใชตามกฎหมายโดยอำนาจของสภามหาลัยตามมาตรา 18 (2) ซึ่งมีอำนาจในการออกประกาศ 7 

ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่ง โดยตัวอยางจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจะมี 2 แนวทาง โดยบางมหาวิทยาลัย 8 

จะออกเปนขอบังคับ และบางมหาวิทยาลัยออกเปนประมวลจริยธรรม ซึ่งในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 9 

พ.ศ. 2562 ไมไดระบุรายละเอียดวิธีการออกประมวลจริยธรรมไว จงึเห็นวาควรระบุใหชัดเจนวาเปนขอบังคับ10 

หรือประกาศ 11 

 2. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตีความ จึงควรเพิ่มเติมขอความในหนา 75 บรรทัดที่ 29 12 

และหนา 76 บรรทัดที่ 12 ดังนี ้13 

  จากเดิม “... โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด” 14 

  เปน “... โดยคำนึงถึงประโยชนสงูสุดขององคกร” 15 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ16 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ไดใหขอเสนอแนะในฐานะกรรมการยกรางฯ ดังนี ้17 

  3.1 เนื ่องดวยจริยธรรมคือแนวปฏิบัติที่ดีที่อยากใหเกิดกับบุคคล แตหากไมสามารถ18 

ปฏิบัติใหเป นไปตามเจตนารมณได ก็ไมควรจะมีโทษรุนแรง ถึงขั ้นตองออกเปนขอบังคับ ซึ่งปจจุบัน19 

มหาวิทยาลัยมีขอบังคับตาง ๆ ท่ีมีผลใชบังคับอยูแลว เชน ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  20 

การลงโทษทางวินัย ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร เปนตน  21 

ซึ่งจากตัวอยางขอบังคับดังกลาวขางตนก็มีบทลงโทษที่คอนขางรุนแรงมากแลว รวมทั้ง หากจริยธรรมฉบับนี้22 

ออกเปนขอบังคบัจะตองมีบทลงโทษตอผูที่จะถูกรองเรียน เนื่องจากพฤติกรรมหลายอยางเขาขายผิดจริยธรรม 23 

ดังนั ้น เปาหมายของคณะกรรมการฯ จึงเปนลักษณะของการสงเสริมใหบุคคลกระทำ ไมไดเนนดำเนินการ 24 

เพ่ือการลงโทษ 25 

  3.2 กรณีใหออกเปนประกาศนั ้น สามารถดำเนินการไดโดยเพิ ่มคำวาประกาศ26 

หนาขอความประมวลจริยธรรมและตัดสวนที่เปนหมวดตาง ๆ ออกไป ซึ่งเห็นวาการออกประมวลจริยธรรม 27 

ในรูปแบบของประกาศดีที่สุด 28 

 4. ตามเจตนารมณของคณะกรรมการฯ ที่จะจัดทำประมวลจริยธรรมในรูปของประกาศ 29 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจน จึงเห็นควรแกไขหนา 74 บรรทัดที่ 12 30 

  จากเดิม “... โดยมีกลไกการสงเสริม ตรวจสอบ และบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ นั้น” 31 

  เปน “... โดยมีกลไกการสงเสริม ตรวจสอบ และบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปน 32 

ขอประพฤติปฏิบัติ นั้น” 33 

 5.  อาจารย นิมิต ว ุฒิอ ินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย ประจำ ไดให34 

ขอเสนอแนะวา เห็นดวยกับกรรมการยกรางฯ ที่เสนอมาถูกตองแลวเพราะไมมีสภาพบังคับ แตหากตองการ35 

บังคับเปนโทษก็จะตองนำไปแกไขวา กรณีมีผูกระทำผิดจริยธรรมบุคคลนั้นจะตองถูกสอบจรรยาบรรณดวย  36 

ซึ่งจะเปนอกีขั้นตอนหนึ่ง แตในครั้งนี้เหน็วาจัดทำเปนประกาศนั้นถกูตองแลว 37 

 38 



๑๕ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 6.  ควรพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณเปนขอมูลประกอบการ1 

พิจารณาดวย ซึ่งไดมีการอธิบายความหมาย รูปแบบของประกาศ และขอบังคับไว ทั้งนี้ กรณีการออกเปน2 

ขอบังคับไมจำเปนตองมโีทษก็ได เพียงแตใหขอสังเกตตอคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับอำนาจขององคกรท่ีจะออกกฎ 3 

ระเบยีบ ประกาศ หรือขอบังคับ วาตองเปนอยางไร 4 

 7. การออกประกาศ คำสั่ง ขอบังคับนั้น จะตองสอดคลองกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 5 

วาดวย งานสารบรรณ ซึ่งไมจำเปนจะตองมีโทษหรือไมมีโทษก็ได และจากประมวลจริยธรรมที่นำเสนอมานัน้6 

ปรากฏสวนของการสอบขอเท็จจร ิงอยูด วย แสดงใหเห็นวาเจตนาของการออกประมวลจริยธรรมนี้   7 

เปนลักษณะก่ึงบังคับเพ่ือใหผูเก่ียวของมีจริยธรรม 8 

 9 

มติสภามหาวิทยาลัย  10 

 มอบคณะกรรมการยกรางประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 11 

ผู บร ิหาร บ ุคลากร และผู  เร ียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเช ียงใหม  นำข อเสนอแนะของกรรมการ 12 

สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนกรณีการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ในรูปแบบประกาศหรือขอบังคับ  13 

แลวนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 14 

 15 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 16 

 17 

   - ไมมี - 18 

 19 

4.6 พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 20 

 21 

   - ไมมี – 22 

  23 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 24 

  25 

   - ไมมี – 26 

 27 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 28 

 29 

 6.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื ่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนา30 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย  31 

 32 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยทพิย สินธุยา รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน33 

แหงเอเชีย ไดนำเสนอที่ประชุมวา ดวยการดำเนินกิจการของกองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ34 

เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียไดบรรลุตามวัตถุประสงคของกองทุนแลว วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี35 

ชุมชนแหงเอเชียจึงเห็นสมควรใหยุบเลิกกองทุนดังกลาว ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  36 

วาดวย กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย พ.ศ. 2554 ขอ 14  37 

กำหนดวาการยุบเลิกกองทุนใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 38 



๑๖ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.) ได ใหความเห็นชอบเรื ่อง 1 

การยุบเลิกกองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ในคราวประชุมครั ้งที่ 2 

15/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว จึงนำเสนอ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 3 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 4 

 5 

 มติสภามหาวิทยาลัย 6 

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื ่อง ยุบเลิกกองทุน7 

สนับสนุนสถาบนัพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศที่นำเสนอ 8 

 9 

 6.2 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม  10 

  เรื่อง  นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ในชวงป พ.ศ. 2565 – 2568  11 

  เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ 12 

 13 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ14 

เชียงใหม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสวนที่เกี่ยวของกับ 15 

การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 16 

วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม 17 

อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัย18 

นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๙ วรรคสาม ประกอบกับข อบังคับมหาวิทยาล ัยราชภัฏเชียงใหม ว าด วย  19 

การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 20 

จึงกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8 เพื ่อใชเปนกรอบ 21 

ในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.2 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 22 

 23 

 มติสภามหาวิทยาลัย 24 

รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเช ียงใหม เรื ่อง  นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัย25 

นานาชาติ ในชวงป พ.ศ. 2565 – 2568 เพื ่อใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 26 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยนำเสนอ 27 

 28 

 6.3 การจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตรและเปดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  29 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม วทิยาเขตแมฮองสอน  30 
 31 

อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ในฐานะรองอธกิารบดี32 

ประจำวิทยาเขตแมฮองสอน นำเสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีนโยบายจะจัดต้ัง 33 

คณะพยาบาลศาสตร เพื่อทำการเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ จังหวัดแมฮองสอน ประกอบกับ34 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั ้งคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดและเตรียมจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรดังกลาว  35 

โดยไดดำเนินการประสานงานกับเครือขายที ่เก ี ่ยวของ อาทิ สถาบันพี ่เลี ้ยง สภาวิชาชีพการพยาบาล  36 

บุคลากร/ผูทรงคุณวุฒิดานการพยาบาล จังหวัดและสวนราชการตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนและสามารถดำเนินการ37 

ใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป 38 



๑๗ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ในการนี ้ มหาว ิทยาล ัยจ ึงนำเสนอสภามหาว ิทยาลัยพ ิจารณาใหความเห็นชอบในหล ักการ 1 

ที่จะดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย 2 

ราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.3 นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 3 

เพ่ือพิจารณา 4 

 5 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 6 

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจำนวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังวางอยูประมาณ 1,000 อัตรา  7 

ซึ่งจากการประสานกับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดขอยืมอัตรา8 

ดังกลาวใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งขึ้นใหม จำนวน 3 แหง แหงละ 100 อัตรา โดยรัฐมนตรใีดเห็นชอบ9 

แลวและอยู ระหวางดำเนินการ รวมทั ้งจะหารือรัฐมนตรี เพื ่อเสนอขอยืมอัตราวางคงเหลือมาใหกับ10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปดหลักสูตรพยาบาลศาสตร จำนวนแหงละ 20 อัตรา เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย 11 

ราชภัฏที่เปดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตร  12 

 2.  ในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเคยมีแนวคิดในการเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร  13 

แตเนื่องจากเงื่อนไขของสภาวิชาชีพในขณะนั้นสูงมาก จึงยังไมพรอมที่จะเปดได แตปจจุบันสภาพแวดลอม 14 

และความตองการของประเทศเปลี ่ยนไปจึงเปนโอกาสที ่ด ีที ่จะทำการเปดหลักสูตรนี ้อ ีกครั ้ง รวมท้ัง 15 

ยงัมีโอกาสผลิตบัณฑิตไปทำงานในตางประเทศไดอีกดวย 16 

 3.  กรณีขอกังวลเร ื ่องสภาว ิชาชีพนั ้น จากสภาพปจจุบันเห็นวาไม น ากังวล เน ื ่องจาก 17 

มีมหาวิทยาลัยหลายแหงไดดำเนินการสำเรจ็แลว และเมื่อหลักสูตรผานสภาวิชาชีพแลวจะเกิดความเชื่อมั่นใน18 

ความเปนมาตรฐานเดียวกันหมด แตสิ่งที่ทาทายและตองพิจารณาตอไปคือ การพัฒนาไปถึงขั้นที่เดนกวาที่อ่ืน 19 

ยกตัวอยางเชน หลักสูตรพยาบาลนานาชาต ิซ่ึงก็มีหลายมหาวทิยาลัยท่ีไดดำเนินการอยูในปจจุบัน 20 

 4.  มหาวิทยาลัยควรสำรวจขอมูลพยาบาลวิชาชีพที่กำลังรอเกษียณเพ่ิมเติม จากประสบการณ21 

ที่ไดไปประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งขณะนั้นอยูระหวางเปดคณะพยาบาลเชนเดียวกัน 22 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเชญิกลุมพยาบาลวิชาชีพที่เกษียณราชการซึ่งมีความรูและประสบการณ 23 

มาชวยงาน จึงสามารถทำใหผานเกณฑประเมินของสภาวิชาชีพได ดังนั้น จึงเห็นวามหาวิทยาลัยควรสำรวจ24 

ขอมูลพยาบาลวิชาชีพที่ใกลเกษียณอายรุาชการดวย และหากทาบทามใหมารวมงานกับมหาวิทยาลยัไดจะเปน25 

ผลดีตอการเปดหลักสูตรนี ้26 

 5.   การเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตองมีองคประกอบ 2 สวนคือ ต องมี 27 

คณะพยาบาลของที่อื ่นมาเปนคูชวยเปดการเรียนการสอน และตองมีอาจารยที่มีวิชาชีพพยาบาลมาเปน28 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบจำนวน 5 คน ซึ่งการหาอาจารยที่มีวิชาชีพมาเปนผู รับผิดชอบหลักสูตรนั้น29 

คอนขางหายาก 30 

 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ31 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอแนะ ดังนี้  32 

  6.1  มีขอคำถามวาการอนุมัติโดยหลักการนั้นครอบคลุมและผูกพันสภามหาวิทยาลัย 33 

แคไหน และขอขอมูลรายงานการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดรวมถึงการเปดหลักสูตร  34 

เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพจิารณาเพ่ือไดเกดิความรอบคอบในการพิจารณา 35 

  6.2  การขออนุมัติเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตครั ้งนี ้ ควรตองดำเนินการ 36 

ตามขั ้นตอนตั ้งแตการผานคณะกรรมการประจำคณะ กรรมการบริหารวิชาการ รวมทั ้งสภาวิชาการ 37 

มาตามข้ันตอน และการจัดต้ังสวนงานภายในนั้นตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนงานภายในดวย  38 



๑๘ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  6.3  กรณีมีวัตถุประสงคที ่จะใหนักศึกษาไปเรียนที่จังหวัดแมฮองสอนนั้นเปนสิ ่งที่ดี  1 

ทั้งนี้ หากมีผลการศึกษาที่ชัดเจนประกอบดวยจะทำใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น และจากขอมูล2 

ที่ผานมา เฉพาะในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพบวา มีนักศึกษาจากจังหวัดแมฮองสอนมาเรยีน3 

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมเปนจำนวนมาก  4 

  6.4  จากองคประกอบการเปดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามขอเสนอแนะที่ 5  5 

ปจจุบันวิทยาลัยแมฮองสอนมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรแลว จำนวนกี่คน  6 

ซึ่งเกณฑของสภาการพยาบาลนั้นสูงมาก โดยตองประจำอยูพ้ืนที่ดวย และโรงพยาบาลหรือสถานศึกษาที่จะมา7 

เปนพี ่เลี ้ยงจะเปนมหาวิทยาลัยใด ซึ่งตามขอบังคับสภาการพยาบาลนั ้น จะตองมาเปนพี่เลี้ยงใหจำนวน 8 

ไมนอยกวา 1 ป 9 

  6.5  ขอมูลที่นำเสนอประมาณการผูที่จะมาศึกษาจำนวน 70 คนนั้น เปนการประมาณการ 10 

ที่สูงเกินไป โดยในปทดลองเริ่มตนซ่ึงการผลิตบัณฑิตท่ีตองควบคุมคุณภาพนั้น การผลิตเพียงแค 30 คนก็ยากแลว 11 

ทั้งนี้ สิ ่งที่ตองทราบตอไปคือ งบประมาณที่ตองใชในการเริ่มตนโครงการนี้เปนจำนวนเทาใด ซึ่งอาจจะสูง12 

มากกวาหนึ่งรอยลานบาทก็เปนไปได จึงอยากทราบขอมูลพื้นฐานสวนนี้ดวย เนื่องจากขอมูลที่นำเสนอมานั้นเปน13 

ขอมูลเพียงบางสวนเทานั้น  14 

  6.6 เม่ือบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แลวจะไปทำงานที่ไหน มหาวิทยาลัยรับรอง15 

งานใหดวยหรือไม หรือบัณฑิตตองไปหางานทำเอง เนื่องจากขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาที่นำเสนอมานั้น16 

คอนขางส ูง ด ังน ั ้น น ักศึกษาที ่มาเร ียนหลักสูตรนี ้จะตองมีฐานะพอสมควร ถ ึงแม ม ีกองทุนกู ยืม 17 

เพ่ือการศึกษาที่ชวยเหลือก็ตาม แตกอ็าจจะไมครอบคลุมทุกคน 18 

  6.6  จากขอมูลที่สืบคนมามีหนวยงานที่ผลิตพยาบาลในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 19 

90 แหง และจากขอมูลของจังหวัดแมฮองสอน มีโรงพยาบาลจำนวน 6 แหง ซึ่งอยูในอำเภอเมืองจำนวน  20 

2 แหง และอำเภอรอบนอกจำนวน 4 แหง ทั้งนี้โรงพยาบาลในอำเภอเมืองดังกลาวจะสามารถมาเปนพี่เลี้ยง 21 

ในหลักสูตรน้ีไดหรือไม 22 

 7.  กรณีการขอเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะแตกตางจากหลักสูตรอื่นที่ผานมา 23 

เนื่องจากมีเงื่อนไขใหมหาวิทยาลัยหาคณะพยาบาลที่เปนพี่เลี้ยงใหไดกอนและตองผานเกณฑสภาวิชาชีพ24 

พยาบาลดวย และจึงนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามขั้นตอน โดยหลังจากนั้น25 

จะเปนขั้นตอนของการจัดต้ังสวนงานภายในตอไป 26 

 8.  เนื่องดวยจังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีความเฉพาะ และมหาวิทยาลัยไมมีนโยบาย 27 

ที่จะเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที ่จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีหลายสถาบันไดเปดหลักสูตร28 

พยาบาลศาสตรบัณฑิตอยู แลว และเพื ่อเปนโอกาสที ่จะใหนักศึกษาในจังหวัดอื ่นไปเรียนที ่แมฮองสอน 29 

ประกอบกับอนาคตจะเปนสังคมผูสูงอายุ ผูคนจะใหความสำคัญในเร่ืองสุขภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมองวา30 

วิชาชีพพยาบาลจะเปนอนาคตที่สำคัญและสามารถไปทำงานที่ตางประเทศไดอีกดวย จึงไดมอบหมายให 31 

อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี และทีมงาน ศึกษาขอมูลความเปนได ซึ่งกรรมการทุกคนไดเห็นตรงกันแลว 32 

จึงไมจำเปนตองมีรายงานฉบับสมบูรณ จึงอยากใหกาวขามความกลัวเพ่ือใหโอกาสมหาวิทยาลัยดำเนินการตอไป 33 

 34 

 มติสภามหาวิทยาลัย 35 

1. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรและพัฒนาหลักสูตรใหม36 

เพ่ือเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน 37 

2. มอบมหาวิทยาลัยนำขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ38 

ดำเนินการตอไป 39 



๑๙ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 6.4 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาทองถ่ิน  1 
 2 

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำ3 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จำนวนสี่คนจะครบวาระการดำรงตำแหนงสามป ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 4 

เพื ่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเช ียงใหม ว าดวย การบริหารและการดำเนินงาน 5 

ของสถาบันว ิจ ัยเพื ่อการพัฒนาทองถ ิ ่น พ.ศ. 2561 ในส วนท ี ่ เก ี ่ยวของก ับการแตงต ั ้งกรรมการ 6 

ประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจากผูทรงคุณวุฒิ 7 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 8 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัย 9 

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ขอ 6 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ัง10 

กรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจากผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.4 11 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 12 

 13 

 มติสภามหาวิทยาลัย 14 

อนุมัติแตงตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจากผูทรงคณุวุฒิ จำนวน 4 รายดังนี้ 15 

 1. รองศาสตราจารยนิสิต พันธมิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ เปน กรรมการ 16 

 2. นายธวชัชยั รัตนซอน   ผูทรงคุณวุฒ ิ เปน กรรมการ 17 

 3. นายภานุเดช ไชยสกุล  ผูทรงคุณวุฒ ิ เปน กรรมการ 18 

 4. นางออนศรี ศรีอัมพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ เปน กรรมการ 19 

 20 

โดยมีวาระอยู ในตำแหนงคราวละสามป ทั ้งนี ้ ตั้งแตวันที ่ 7 สิงหาคม 2565 เปนตนไป  21 

ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหนง ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2568 22 

 23 

จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.3 ซ่ึงเปนวาระลับ 24 

 25 

2.3 รายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2565 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565 (วาระลับ) 26 

 27 

 การประชุมในระเบียบวาระที่ 2.3 เปนการประชุมลับ ขอมูลขาวสารที่ใชในระเบียบวาระการประชุมนี้  28 

เปนชั้นความลับ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 29 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๖ วรรคสาม 30 

ดังน ั ้น มต ิระเบ ียบวาระน ี ้จ ึงปรากฏในรายงานการประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยราชภัฏเช ียงใหม  31 

ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 สงิหาคม 2565 ระเบยีบวาระที่ 2.3 (วาระลับ) โดยจัดทำเปนเอกสารลับแยกเลม 32 
 33 

จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลยันำเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนท่ีจะนำไปใชใหทัน34 

การปฏิบัติ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางสวนบางเรื่องในระหวางการประชุม  35 

คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1.1, 4.2.1 – 4.2.2, 4.3.1 และระเบยีบวาระ 6.1 – 6.4 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ36 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓๒ (๒) 37 

 38 



๒๐ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 1 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1.1, 2 

4.2.1 – 4.2.2, 4.3.1 และระเบียบวาระ 6.1 – 6.4 เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะนำไปใชใหทันการปฏิบัติ  3 

ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓๒ (๒) 4 

 5 

 6.5 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป   6 

 7 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรวมกันพิจารณาและกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ 8 

ครั้งที่ 10/2565 วนัที่ 15 กันยายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ9 

และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 10 

 11 

 มติสภามหาวิทยาลัย 12 

  ร ับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั ้งตอไป คือ ครั ้งที ่  10/2565 วันท่ี  13 

15 กันยายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 14 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ศูนยแมริม 15 

 16 

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.  17 

 18 

  19 

 อุดมศักดิ์  ปญญาอินทร นราธิป  ปากหวาน 20 

 (นายอุดมศักด์ิ ปญญาอินทร) (นายนราธิป ปากหวาน) 21 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 22 

 ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 23 

 24 
 25 
 26 

         พรพิมล  วงศสขุ 27 

  (ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข) 28 

  รองอธิการบดี 29 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 30 

  ผูตรวจรายงานการประชุม 31 


